

## บรรณานุกรม

### ภาษาไทย

กรมวิชาการ, สภาพปัญหาแนวทางการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของ  
ครูมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2536.

\_\_\_\_\_ . การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.

\_\_\_\_\_ . ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : กรอบและการดำเนินงาน โครงการประกัน  
คุณภาพการศึกษา ลำดับที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2545.

\_\_\_\_\_ . รายงานสรุปผลการวิจัย เรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ  
เรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ , 2544.

กรมสามัญศึกษา. การนิเทศเพื่อให้โรงเรียนพัฒนาตนเอง. กรุงเทพฯ:หน่วยศึกษานิเทศก์, 2532.

\_\_\_\_\_ . ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา พ.ศ.  
2530. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530.

กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์  
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546.

\_\_\_\_\_ . คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา . องค์การรับส่งสินค้าและ  
พัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  
(ร.ส.พ.), 2546.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, “ประสิทธิภาพบทเรียน CAI.” เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษามูลนิธิ  
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 10 ,1 (2546) :103.

กานต์ จันทวงษ์. “การสร้างชุดสื่อและกระบวนการเรียนรู้ด้วยวีธีระบบ สำหรับพัฒนาผู้นำเครือข่าย  
โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธ์ปริญญา  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
2548.

กานต์สุดา มาชะสีวานนท์. “การนำเสนอระบบการจัดการความรู้สำหรับองค์กรภาคเอกชน.”  
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

กำพล คงพันธุ์. “ความคิดเห็นของคณะกรรมการสมาคม ผู้ปกครองและศิษย์เก่าต่อการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตราชชนรินทร์.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2548.

กิดานันท์ มลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์, 2545.

กิตติกาญจน์ เกษมสุขจรัสแสง, “การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” วารสารวิชาการ 10,3 (กรกฎาคม-กันยายน 2550): 38.

กิริติ ยศยิ่งยง. ความหมายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหาร [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2551. เข้าถึงได้จาก <http://gotoknow.org/blog/innovativemanagement/177002>

ครุสภา. มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2550. เข้าถึงได้จาก

<http://seesaward.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=126>

จตุรงค์ ภู่อู่เย็น. “พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารและการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกต่างกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541.

จรัสเนตร ยุววิทยา. “การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.

จิริยา แก้วหนองเสม็ด. ความต้องการการนิเทศการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นเป็นสำคัญของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกระบี่ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 10 Septembere 2007. Available from <http://www.riclib .nrct.go.th/scripts/abs/t134018..pdf>

จักรกฤษณ์ คุ้มรอบ. “สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3.” วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535.

- จันทนา สุขชนารักษ์. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลหัวหน้าหน่วยงานโรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.
- จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ :บุ๊คพอยท์, 2545.
- จำปี ทิมทอง. “สภาพ ปัญหา และความต้องการจากการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- จำลองณ์ ขุนพลแก้ว. การวิเคราะห์ปัญหา [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2551. เข้าถึงได้จาก <http://qao.payap.ac.th/qanews0446/qaknowledge0446.html>
- จินนา ต้นศรวิพุธ และ วัลลี เพชรคำ. “การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม.” วารสารเศรษฐกิจและสังคม 43 , 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2549) : 56.
- จิราภรณ์ สุขम्मสภา. ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
- เจริญศรี พงษ์สิงห์. แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ของท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
- เจือจันทร์ จงสถิตอยู่. แนวคิดและวิธีการวางแผนการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2529.
- ชญานี ภัทรวารินทร์. “นวัตกรรมการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู.” วารสารคฤภีสารสยาม 2009 5, 5 (มิถุนายน 2552) : 10.
- ชัยยงค์ พรหมวงศ์. การประยุกต์งานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 11-15, พิมพ์ครั้งที่ 2. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
- ชัยวัฒน์ แดงมาดี. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. นวัตกรรมเพิ่มสร้างมูลค่าและความยั่งยืนของ SMEs. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2549.

ชาญชัย อาจิณสมอาจารย์. การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2525.

\_\_\_\_\_. การนิเทศการสอนแผนใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โพธิ์เพชร, 2547.

ชารี มณีศรี. การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรรการพิมพ์, 2538.

दनัย เทียนพุ่ม. Innovation scorecard [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 2550.

เข้าถึงได้จาก <http://www.oknation.net/blog/DNT/2007/10/31/entry-3>

ดิเรก วรรณเศียร. “การพัฒนาแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาคุชฎิบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ทศพร ศิริสัมพันธ์. การวางแผนเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2540.

ทองคำ วิรัตน์. “การพัฒนาวัตกรรมการสอนโครงการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.”

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546.

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.

ทิพวัลย์ หล่อสุวรรณรัตน์. ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2546.

ทิสนา เขมมณี. “การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลชิปปา.” ใน

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูยุคใหม่. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

ทิสนา เขมมณี. “การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลชิปปา (CIPPA Mode).”

วารสารวิชาการ 3 (มกราคม 2542) : 40.

ธงชัย สันติวงษ์, การบริหารสู่ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : บริษัทประชุมช่าง จำกัด, 2546.

\_\_\_\_\_. การวางแผนเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2540.

ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผนใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535.

ชเนศ ปานอุทัย. “การมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ำ และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนสูง.” สารนิพนธ์ปริญญาโทบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.

ธีระ รุญเจริญ. การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทนาเพรส จำกัด, 2550.  
\_\_\_\_\_. ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : บริษัทแอล.ที. เพรส จำกัด, 2550.

\_\_\_\_\_. สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.

นงนภัส เทียงกมล. การบริหารงานยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสงชัยการพิมพ์, ม.ป.ป.

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ และธรรมรส โชติคุณุชร. บนเส้นทางสู่ผู้บริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.

คูสิต ทิวถนอม. “การนิเทศการศึกษา.” เอกสารประกอบการสอนวิชา 461 301 การนิเทศการศึกษา. ม.ป.ป. (อัคราเน่า),

\_\_\_\_\_. “การนิเทศการศึกษา หลักการและการปฏิบัติ.” โครงการส่งเสริมการผลิตตำราและเอกสารการสอนนครปฐม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.

นิพนธ์ ไทยพานิช. การนิเทศแบบคลินิก. กรุงเทพฯ : องค์กรศิลปการพิมพ์, 2529.

\_\_\_\_\_. การนิเทศแบบคลินิก. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2535.

บัณฑิต เสาวคนธ์. “ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจการนิเทศกับการปฏิบัติเชิงประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 .

บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550. กรุงเทพฯ: บริษัท พี เค แอนด์ สกายพริ้นติ้งส์ จำกัด, 2550.

บิสิเนสไทย. 100 ซีอีโอไทย เชื้อ! นวัตกรรมสร้างความมั่งคั่ง [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2550. เข้าถึงได้จาก [www.BusinessThai The Only Marketing Newspaper in Thailand.htm](http://www.BusinessThai The Only Marketing Newspaper in Thailand.htm)

บุญใจ ศรีสถิตนรากุล. ระเบียบวิธีการวิจัย ทางพยาบาลศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ ไอ อินเตอร์มีเดีย จำกัด, 2547.

บุญดี บุญญากิจ. การจัดการความรู้.....จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: จีรวัดน์ เอ็กซ์เพรส, 2548.

บุญดี บุญญากิจ และคณะ. การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : จีรวัดน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด, 2548.

เบ็ญจรัตน์ ปิ่นเวหา. “การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบการสอน.”  
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.

ประทุม รอดประเสริฐ. นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2533.

\_\_\_\_\_. นโยบายและการวางแผน : หลักและทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2535.

ประดับพิณ ภูชนะกุล. “ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับบรรยากาศองค์การของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดระยอง.” วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการพยาบาล, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.

ประเทือง ทรัพย์เกิด. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพและความต้องการพัฒนาสถานศึกษาบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนไทย-พม่า ในเขตตรวจราชการที่ 6-7. ราชบุรี :  
สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 6-7, 2549.

ประนอม เพชรภู. การสอนที่เน้นกระบวนการ หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ 2541 วิชาภาษาไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี จำกัด, 2542.

ประนอม เดชชัย. นวัตกรรมการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติสังคมศึกษา. เชียงใหม่ : ภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.

ประพนธ์ ผาสุกยัด. นวัตกรรมการศึกษา [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 27 ตุลาคม 2550. เข้าถึงได้จาก  
<http://www.ttp://www.kmi.or.th/document/EduInnovation.doc>

ประมวล เสนาฤทธิ. การวางแผนและการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2526.

ประสาน ลักษณ์วงศ์. “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1.”  
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.

ประสิทธิ์ เขียวศรี. “การนำเสนอแบบจำลองการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร การศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

ปรางทิพย์ อุจะรัตน์. การบริหารทางการพยาบาล. กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2541.

ปรีชา สุขคุณ. “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.

ปัญญา ศรีแก้ว. “การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.

ถวิล วรรณปะเก. “ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูประถมศึกษา เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา ในเขต 6.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.

ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์. “การสร้างและพัฒนาควา 7 ดวงเพื่อการนิเทศและประเมินตนเอง โรงเรียนปฏิรูป การเรียนรู้.” สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม. สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม, 2544.

นาฏเฉลิม สุมาวงศ์ และคณะ. การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2516.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, 2538.

พนัส หันนาคินทร์. หลักการบริหารโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 3. พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2513.

พสุ เดชะรินทร์. นวัตกรรมทางการบริหาร [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2550. เข้าถึงได้จาก

<http://www.blogth.com/blog/Financial/Sales/2562.html>

\_\_\_\_\_ . แนวคิดการบริหาร : นวัตกรรมทางการจัดการ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม

2550. เข้าถึงได้จาก <http://www.blogth.com/blog/Financial/Sales/2562.html>

พสุ เดชะรินทร์. รายงานผลการศึกษา การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง. กรุงเทพฯ :

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

พะยอม วงศ์สารศรี. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารเศรษฐ์, 2545.

พัคตร์ผอง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์. การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

- พัชรินทร์ บางเขียว. “การประเมินประสิทธิผลของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยของโรงเรียนมัธยมศึกษา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- พันธ์ประภา พูนสิน. “การบริหารงานนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
- พิพัฒน์ เพ็งคุ้ม. “สภาพและการบริหารโรงเรียนไกลคอมนาคในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
- ไพฑูรย์ จันตะเกา. “การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
- ไพรัช หงส์เทียบ. “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
- ไพริน ผ่องใส. การจัดการสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
- เมตต์ เมตต์การุณจิต. “การนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษา.” วารสารวิชาการ 4 (12) : 2543.
- ยง วัชวัลลภ. การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บัณฑิตไทย, 2524 .
- รัชพล คชชารุ่งโรจน์ . โรงเรียนทันสมัย .กรุงเทพฯ: บริษัทด้านสุทธาการพิมพ์, 2547.
- วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์. “หลักการนิเทศการศึกษา.” ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
- วัชรรา เล่าเรียนดี. การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction). นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
- \_\_\_\_\_ .การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction). พิมพ์ครั้งที่ 5. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
- วิจิตร (ธีระกุล) วรุตบางกูร และ สุพิชญา ธีระกุล. การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. สมุทรปราการ : ขนิษฐการพิมพ์, 2523.



ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการประเมิน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

สังัด อุทรานันท์. การศึกษางานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย : รายงานการวิจัย

เล่ม 1. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. (โรเนียวเย็บเล่ม)

\_\_\_\_\_. การนิเทศการศึกษา หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตร

สยาม, 2529.

\_\_\_\_\_. การนิเทศการศึกษา : หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2530.

บุญใจ ศรีสถิตนรากุล. ระเบียบวิธีการวิจัย ทางพยาบาลศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ:

ยูเออนด์ไอ อินเตอร์มีเดีย จำกัด, 2547.

สมศักดิ์ คลประสิทธิ์. การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา[online] .Accessed 5 October 2007.

Available from <http://www.moe.go.th/main2/article-somsak//somsak06/htm>.

สมศักดิ์ วงศ์จำปา. “พฤติกรรมการณ์เทศในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอและระดับคุณภาพของครูสังกัดสำนักงานการ

ประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 1.”วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. วิธีวิทยาการทางการประเมิน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ. นโยบายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ธรรมมล

การพิมพ์, 2548.

सनานจิตร์ สุนทรทรัพย์. “กระบวนการวางแผน.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนพัฒนา

โรงเรียน หน่วยที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 7. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช, 2524.

สนิท นิยมเล็ก. “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.” วิทยานิพนธ์

ปริญญาามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏพิบูล

สงคราม, 2548.

สมจิต สุวรรณบุญย์. เอกสารทางวิชาการที่ 29 / 549 [ออนไลน์] . เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม

2550. เข้าถึงได้จาก [www.msn1.obec.go.th/inno/innonews/2.doc](http://www.msn1.obec.go.th/inno/innonews/2.doc)

สาย ภาณุรัตน์. “การนิเทศการศึกษาคืออะไร.” ใน คู่มือนิเทศการศึกษา 2508, 23. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์คุรุสภา, 2509.

สาโรจน์ บัวศรี. “ระบบบริหารและการจัดระบบเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย.” ใน ประมวลบทความ  
การบริหาร โรงเรียนกรมอาชีวศึกษา, 25. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่งเสริมอาชีพ, 2508.

โรงพิมพ์คุรุสภา, 2509.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2. “การพัฒนาแบบจำลองการนิเทศปฏิบัติการเรียนรู้ที่  
มุ่งเน้น โรงเรียนเป็นฐาน.” 2546.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. การประกันคุณภาพการศึกษา เล่ม 3 :

การ พัฒนามาตรฐานการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2542.

\_\_\_\_\_ . การประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2543.

\_\_\_\_\_ . คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและคำขอตั้งงบประมาณประจำปี. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2532.

\_\_\_\_\_ . จุดประกายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2543.

\_\_\_\_\_ . สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญที่สุด. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์การศาสนา, 2549.

\_\_\_\_\_ . ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2542.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางดำเนินงาน ของคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์, 2548.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางดำเนินงาน ของคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา .กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์, 2549.

สำนักงานโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา. โครงการนำร่องปฏิรูป

การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2544.

สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการ

ติดตามและประเมินผลโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา.

กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและ  
สถานศึกษา.กรุงเทพฯ :สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545 .

.....รายงานเพื่อปฏิรูปการศึกษา ภาคผนวก 2 .ม.ป.ท., 2544.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. นวัตกรรมประเทศไทย innovate Thailand. กรุงเทพฯ :สำนักงาน  
นวัตกรรมแห่งชาติ, 2549.

สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. แนวทางการดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง  
นวัตกรรม. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,2549.

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ. ไอที 2000:นโยบายเทคโนโลยี  
สารสนเทศแห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,2539.

สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 9. รายงานการวิเคราะห์เรื่องประเมินคุณภาพ  
ภายนอกกรอบแรกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14.  
อุบลราชธานี: ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 9, 2548.

สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา . กระทรวงศึกษาธิการ.แนวทางการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา  
โรงเรียนคุณภาพ (Guidelines on the best practice for quality school). กรุงเทพฯ :  
บริษัท พรักหวานกราฟฟิค จำกัด, 2547.

อรรถน์ วิวัฒน์ สุนทรพงษ์ พิษณุ ชัชวาลย์ปรีชา และเอกชัย สุนทรพงษ์. แนวทางการนิเทศ  
การศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2506.

อรสา อินทร์ภิรมย์. “สมรรถภาพผู้นิเทศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการนิเทศการสอนในโรงเรียน  
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2542 .

อาคม จันทสุนทร. “การนิเทศการศึกษา : ตัวเร่งปฏิริยาการศึกษา.” รายงานการฝึกปฏิบัติงาน  
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการประถมศึกษา พ.ศ. 2521.  
อ.ธัญบุรี ปทุมธานี,2525.

อำนวย เข้มสะอาด. “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน เขต  
การศึกษา 7.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต  
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543.

อำนาจ วงศ์สิงห์. “การกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอ  
แก่งกระเจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2.” สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษา  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ, 2552.

อำพร สุนทรธรรม. “แนวทางการให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน  
ประถมศึกษา.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.

อุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ กิงคารวัฒน์. หลักและแนวทางในการจัดการนิเทศภายในสำหรับ  
โรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2528.

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

### ภาษาอังกฤษ

- Adams, Harold D. and Frank G. Dickey. Basic Principles of Supervision. New York : American Book Company, 1953.
- Barbara G. Tabachnik and Linda S. Fidell. Using Multivariate Statistics. New York : Harper & Row, 1983.
- Barnard Chester I. Oganization and management. Cambride, Mass : Harvard University Press, 1962 , อ้างถึงใน ภิญ โยธ สาธร. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , 2541.
- Bailey,JoEllen. A dichotomy in supervisionry transtormation: Technology and the art of teaching [online].Accessed 22 December 2004.Available from <http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3110901>
- Best,John W. Research in Education . Englewood Cliffs. New Jersey : Prentice – Hall Inc., 1970.
- Briggs, T.H. and Joseph.Justman. Improving Instruction Through Supervision. New York : McMillan, 1952.
- Burton, William H. Supervision and the Improvement of Teaching. New York : D. Apleton-Century, 1952.
- Burton, William H. and Leo J. Brueckner. Supervision : A social process. 3<sup>rd</sup> ed. New York : Apleton-Century-Crofts, 1977.
- Catt, Stephen E. and Donald S.Miller. Supervision : Working with people. Boston : Richard D Irwin, Inc.,1991.
- Clark, Ann T.An expioration of combined distance and direct supervision experiences [Online].Accessed 22 December 2007Available from <http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3115457>
- Clouse, Thomas L. “Special Education Teacher. Opinions of Generic and Program Models of Supervision.” Dissertation Abatracts International ,54 ( 7 January 1994) : 22533-A.
- Cohen, J.M. and N.T.Uphoff. “Participation’s place in Rural development : Seeking Clarit Through Specificity.” World Development 8, 3 (1980) : 223.

- Collin, Cobuild. Essential Englis Dictionary. London : Collins , 1989.
- Coukos-Semmel, E. D. Knowledge Management : Processes and Strategies used in united states research university[Online]. Accessed 14 March 2007. Available from [http // proquest umi.com/ pqweb](http://proquest.umi.com/pqweb).
- Cowan, Gerg L. "A study of effective information system user." DissertationAbstracts International 54 (March 2005) : 747-A.
- Cronbach, Lee J. Dictionary of Education. New York : McGraw-Hill Book Co., 1973.
- \_\_\_\_\_. Essentials of psychological Testing. 4th ed. New York : Harper & Row Publishers, 1984.
- Cuban, L. "Reforming, again, again, and again." Education 19,3 (1990) :3-13.
- Daniel Jerun. "Rol Expectation of Elementary School Supervisions in open Space Schools which Emphasize Team Teacing and Individualiized Instruction. " Dissertation Abstracta International (August1974):22.
- Dew, Debra. "Teacher Perceptions of the Rol of Content Knowelege in the Supervisory Process." Dissertation Abatracts International 54 , 8 (February 1994) : 2815-A-2816-A.
- Diederich, Paul B. "Components of the Scientific Attitude." in Readings in Science ducation for the Secondary School. Han O. Anderson, ed. 2<sup>nd</sup> ed. New York : MacMillan Company, 1970.
- Dull ,Lloyd W. Supervision : School Leadership Handbook. Ohio : Charles E. Merrill Publishing Co.,1981
- E., A Christian menu-Tekaa. "Perception of Community Participation in Education on Indian Reserves : A North-Central Alberta case study." Dissertation Abstracts International 49,7 (1988) : 1626 - A.
- Edward, Sallis. Total Quality Management in Education. Kogan Page Limited : London,1996.
- Edgar, Huse R. Daniel Robery and stevenAltman Organization Development : Progress and Perspective. New York : McMillan Publishing Ltd.,1982.

- Ernest, Hilliard R. and Bower H. Gordon. Theories of Learning. 4th ed. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1975.
- Eye, Glen G., Lanore A. Netzer and Robert D. Krey. Supervision of Instruction. 2nd ed. New York : Harper & Row, 1971.
- Fidler, Dagny A. "Supervisory skill, Knowledge, and values Perceived as Important by Special Education Supervisors and Their Teacher." PH.D.dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1973.
- Finn, C.E. "A meta-evaluation." International Journal of Education Research 27, 2 (1997):159-174.
- Garuba, Raymond C. and William S. Rothstein. Supportive Supervision in Schools. London : Greenwood Press, 1998.
- Glatthorn, Allan A. Differentiated Supervision. Washington D.C.: Association for Supervision and Curriculum Development, 1984.
- Glickman, Carl., Stephen P. Gordon and Jovita M. Ross – Gordon. Supervision and Instruction : A Developmental Approach. 3<sup>rd</sup> ed. Massachusetts : Allen and Bacon, Inc., 1995.
- \_\_\_\_\_. Supervision and Instruction: Leadership: A Developmental Approach. 7<sup>th</sup> ed. Boston: Allyn and Bacon, Inc., 2007.
- Goldhammer, Robert. Clinical Supervision. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969.
- Good, Carter V. Dictionary of Education. New York : McGraw-Hill Book Company, Inc., 1959.
- Harris, Ben M. Supervisory Behavior in Education. New York : University of Texas Press, 1963.
- Harris, Ben M. Supervisory Behavior in Education. 2<sup>nd</sup> ed. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1975.
- Harris, Ben M. Supervisory behavior in education. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1985.
- Jeran, Daniel. "Role Expectation of Elementary School Principal as Instructional Leader : The Efficiency of the Definitive Model of Supervision." Dissertation Abstracts Internationnal 6 (1982 ):4881-A.

- Jeran, Daniel. "Rol Expectation of Elementary School Supervisions in Open – sped School Which Emphasized Team Team Teaching and Individualiized Instruction." Dissertation Abstracts International 36,5(August1975): 694-695.
- Kruskamp, William H. Instructional supervision and the role of high school department chairs [Online]. Accessed 22 December 2007 Available from <http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/3115457>
- Lovell, John T. and Wiles Kimball. Supervision for Better Schools. 5th ed. Fnglewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1983.
- Macartney, Phyllis E. "The Development of a Process for the Supervision of Special Education Teachers." PH.D.dissertation, University of Colorado at Boulder, 1987.
- Maduas, G.F., M.Scriven and D. L. Stufflebeam. Evaluation models: Viewpoints on Evaluation and Human Serviced Evaluation. Boston: Kluwer-Nijhoff Publication, 1983.
- Mark, James R., Stoops Emery and Stoops Joyce King. Handbook of Educational Supervision : A Guide for the Practitioner. Boston : Ally and Bacon, Inc., 1973.
- Ministry of Education. Ministry of Education`s Structuer [Online]. Accessed 5 November 2007. Available from <http://www.moe.org.th/45.doc>.
- Ministry of Education. Ministry of Education`s Structuer [Online] . Accessed 10 September 2007. Available from [http://www.moe.org.th/10009\\_45.doc](http://www.moe.org.th/10009_45.doc).
- Nattle T. "ATeaching and Learning Approach to Supervision Within a teacher Education Program." Jounal of Education For Teaching 14 ,2(1899) :125-133.
- Niska, John, M. Ph.d. "Examination of a Cooperative Leaning Supervision Training and Development Mode." Dissertation Abatracts International, 52(May1992):3789-A.
- Olivia, Peter F. and Pawlas, E. George. Supervision for today's schools. New York : John Wiley & Son, Inc, 2001.
- Oliva, Peter F. and George E. Pawlas. Supervision for Today's Schools. New York : John Wiley, 2001.
- Pajak, Edward. "Approaches to Clinical Supervision : Alternativees for Improving. Instruction. Norwood, M.A. Christopher-Gordon Puplishers." 1992 .



- Paul, Hersey and Blanchard Kenneth H. Management of Organizational Behavior.  
New Jersey : Prentice – Hall, Inc., 1972.
- Pfiffner and Presthus. Public Admisistartion. New York : The Ronald Press Co., 1960.
- Phillips, Lawrence Jemes. "School – Based Management. Expectations and Outcomes : Education  
15 years after Implementation." Dissertation Abstracts,International, 1998.
- Rick, Beryl Louise 1995. " Professional Development and Burnout of Social Workers in Private  
Practice." Dissertation Abstracts. MAI 34/01 (February 1996) : 164.
- Risso, John F. Techers` and supervisors` perceptions of current and experiences [Online]. Accessed  
22 December 2007 Available from  
<http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3110901>
- Rentsch, JR., T.S. Heffner, and L.T. Duffy. "What You Know is What You Get from  
Experience Team Experience Related to Teamwork Schemas." Journal of Group  
& Organization Management 19 (July 1994) : 450-474.
- Robbins, Stephen P. Management. 2nd ed. New Jersey : Englewood Cliff, 1988.  
\_\_\_\_\_. Management. 3rd ed. New Jersey : Englewood Cliff, 1990.
- Roberts, Penny A. Characteristics of early adopters using educational Internet networks Internet  
teacher [CD-ROM]. 1998. Abstract from : Dissertation AdstractsInternational Item :  
9908561.
- Roger, Everett M. Diffusion of innovations. 5<sup>th</sup> ed. New York : A Division  
of simon & Schuster Inc., 1953.
- Saad M.Al-Madhi. The dimensions school supervision as Viewed by Saudi Arabia`Misinity of  
Education and Riyadh School District supervisors [online]. Accessed 22 december  
2007. Available from <http://www.umi.com/dssertations/fullcit/3114807>
- Searingen, Mildsed E. Supervision Foundation and Dimension. Boston : Allyn and Bacon Inc.,  
1962.
- Sallis, Edward. Total Quality Management in Education. Kogan Page Limited : London, 1996.
- Sallis, E. and G. Jones. Knowledge Management in Education. London : Kogan Page,  
2002.

- Sandars, J. "Knowledge management : sharing Knowledge." Journal of Nursing Administration 111, 26 (May 2004) : 26-29.
- Sergiovanni ,Thomas J.and Robert J. Starratte. Supervision Human Perspective. 4<sup>th</sup> ed. \_\_\_\_\_ . Supervision : A Redefinition. 5<sup>th</sup> ed. New York : McGraw-Hill, Inc., 1993. New York: McGraw-Hill Book Co, 1988.
- Spears, Harold. Improving the Supervision of Instruction. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1953.
- Stufflebeam, D.L. And Shinkfield J. A. Systematic Evaluation. Boston: Kluwer-NijHoff Publications, 1985.
- Sergiovanni, Thomas J. Handbook for Effective Department Leadership. (Massachusetts : Allyn and Bacon ,1984.
- Sergiovanni, Thomas J. and other. Educational Governance And Administration. Englewood Cliff New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1980.
- Shannon, Claude E. and Warren Weaver. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, Illinois : The University of Illinois Press, 1949.
- Sheive, Linda Tinellii and Marian Beauchamp Schoenheit. "vision and the Work Life of Education Leaders." Yearbook of the Association for Supervision and Curriculum, Development, 1987.
- Shin, Ching-Chun. Relationships among student attitudes motivation learningstyles learning strategies, patterns of learning of learning and achievement a formativeevaluation of distance education via web-based courses [CD-ROM]. 1998. Abstract form : Dissertation Abstracts International Item : 9911641.
- Silins, Halia C. and Murry – Harvey. "What makes a good senior secondary school?." Dissertation Abstracts , International, 1999.
- Simon, Smithberg and Thomson. Public Admisistarting. New York : Alfred a. Knopf.,1950.
- Skurecki, M.H. "Building Positive Attitudes." Journal of Security Management 38 (July 1994) : 22-23.

- Sookpreedee, Nipone. Thailand Competitive innovation strategies :Education Innovation. Bangkok : Amarin Printing and Publishing Public Company Limited , 2005.
- Stam, P. Journal from concept to practices : One company experience with the Learning Organization. New York: McGraw-Hill, 1997.
- Stephen, Knezevich. Administration of Public Education. New York : Harper & Row Publishers,1984.
- Stephen, Robbins P. Organization Behavior. 9<sup>th</sup> ed. New Jersey : Prentice – Hall.,2001.
- Stoner, James A. and Edward R. Freeman. Management. 5th ed. Englewood Cliff, New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1992.
- Thomas J. Sergiovanni and Starratt Robert. Supervision : A Redefinition. 5<sup>th</sup> ed. New York : McGraw-Hill, Inc., 1993.อ้างอิงใน วัชรรา เล่าเรียนดี. การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction). นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548 .
- Tilahan,Beyenc. “The Kind of School Supervision Need in Developing Countries Case Study Ethiopia.”Dissertation Abstractc International46,7 (January 1983) :2163-A.
- Trethaway, Edwin H. “The Principles of Supervision.” ใน คู่มือนิเทศการศึกษา,21. กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานครพิมพ์, 2504.
- Tannebaum, Robert , Irving R. Weschler, and Fred Massarik. Leadership and Organization : A Behavioral Science Approach. New York : McGraw – Hill Book Company, 1959.
- Tannenbaum, Robert and Others , Leadership and Organization. New York : McGraw – Hill, Book Company, 1969.
- Terry, George R. Principles of Management. 3rd ed. Homewood : Richard D. Irwin, Inc., 1960.
- \_\_\_\_\_. Principles of Management. Illinois : Richard D. Lewin, 1977.
- The Grolier Interantional Dictionary. Grolier Incorporated. Donbery : Connecticut., 1992.
- Wiles, Jon and Joseph. Bondi. Supervision : A Guide to Practice end ed; Charles E. Merrill Publishing Company, Columbus .Ohio : ABell r Howell Company, 1983.

- Wiles, Kimball. Supervision for Better Schools. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1950.
- Wellman, Lauric. “Factors Relation to the Implementation of the New York State Curriculum of Enligh a Second Language in Secondary School.” Dissertation Abstracts International (December 2007 ) :1427.
- Wayne, K. Hoy and Miskel Cecil. EducationalAdministration : Theory , Research and Practice. New York :Mcgraw Hill ,1991.
- Wohlstetter, Priscilla. “Getting School-Based Management.” Phi DeltaKappan77,1 (September 1995) : 22-25.
- Wilson, Robert James. “ School – Based Management in Alberta : Perceptions of PublicSchool Leaders 1994 – 1997.” Dissertation. Abstracts, Intemational,2001.
- Wright, P. “A Vountary Approach to Training for Quality.” Journal of European Industrial Training 18 (July 1994) : 24-25.
- Willson, Robert James. “School-Based Management in Alberta : Perceptions of Public School Leaders 1994-1997.” Dissertation Abstracts International 62 (March 2001) : A337.
- Woodcock. Team Development. Manual : Anchor Press Ltd.,1989.
- Zorkoczy, Perter. Information Technology An Introduction. New York : Van Nostrand Reinhold Company, 1984.